

# การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2567



กระทรวงแรงงาน  
Ministry of Labour

"แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำและมีหลักประกันทางสังคมที่ดี"



หน้าหลัก และภารกิจ กรมแรงงาน ITA สป.สง. พนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ นักวิชาการ กฎหมายแรงงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ FAQ ติดต่อเรา

## บอร์ดค่าจ้าง เปิดสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ นำร่องสำรวจข้อมูล 10 จังหวัด ศึกษาความเป็นไปได้ ขึ้นค่าจ้าง ตามพื้นที่ในกิจการท่องเที่ยวและบริการ/Wage Committee Reveals Formula for Calculating the New Minimum Wage Rate, Piloting a Data Survey in 10 Provinces to Study Feasibility of Increasing Wages in Tourism and Service Sector Areas

# หน้าแรก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ >

บอร์ดค่าจ้าง เปิดสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ นำร่องสำรวจข้อมูล 10 จังหวัด ศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นค่าจ้าง ตามพื้นที่ในกิจการท่องเที่ยวและบริการ/Wage Committee Reveals Formula for Calculating the New Minimum Wage Rate, Piloting a Data Survey in 10 Provinces to Study Feasibility of Increasing Wages in Tourism and Service Sector Areas

1450 27 ก.พ. 2567



วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่า ในวันนี้นักคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดไตรภาคีได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่และแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเสนอ ซึ่งยังไม่ได้เป็นการสรุปว่าขึ้นค่าจ้างเท่าไร โดยในการทบทวนและปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

### 1. ระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามวาระการประชุม ได้แก่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องรับรองรายงานการประชุม จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

### 2. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าประชุม จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 3 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 4 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน ที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง 5 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม

### 3. ความเห็นที่ประชุม (การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ประธานกรรมการค่าจ้างได้เชิญนายเดชา พุกฤษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และ ผศ.ดร.ธิรภาพ พิภทอง หัวหน้าทีมปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการค่าจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567**

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

**เรื่องเพื่อทราบ** จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องเพื่อพิจารณา** จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1. ข้อหารือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เชิญผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

2. แผนการดำเนินการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปี 2567 และองค์ประกอบของคณะกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 สาขาอาชีพ

**มติที่ประชุม**

1. เห็นชอบให้กำหนดสาขาที่จะดำเนินการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปี 2567 ใน 3 สาขาอาชีพ รวม 13 สาขา ได้แก่ 1) สาขาอาชีพช่างเครื่องกล จำนวน 5 สาขา 2) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 สาขา 3) สาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 2 สาขา

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพที่คณะกรรมการค่าจ้างเห็นชอบโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

3. สูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

**เรื่องอื่น ๆ** จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่

**4. การนำผลการจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน**

ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินการ ในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด